

## Chuyện Đãi, Chuyện Ngãi:

T&#225;c Gi&#7843;: Bác sĩ Nguyễn Ý Đức

Th&#7913; B&#7843;y, 11 Th&#225;ng 2 N&#259;m 2012 00:07

---

Vào mùa Xuân năm 1983, chính quyền Reagan cho hay là các tiểu bang có thể làm luật yêu cầu con cái đóng góp trong việc chăm sóc cha mẹ già để giảm gánh nặng cho ngân sách địa phương.



Tuy nhiên, sáng kiến này không được công luận hoan nghênh, với nhiều ý kiến phản bác. Chúng ta nên có một ràng buộc nào bắt con cái phải có trách nhiệm với đời sống của cha mẹ. Nếu có, thì mức độ nào. Và ngược lại thì cũng có thể mức độ là liệu cha mẹ có “nợ” gì con cái không.

Đây là khái niệm nằm trong câu nói của văn hóa dân gian người Việt mình: “Trách nhiệm cha, già con”.

Xét cho cùng thì giữa cha mẹ và con cái đều có những mối “Nợ” qua lại.

Với trách nhiệm của con cái, quan tòa Sir William Blackstone (1723 - 1780) của Anh có viết trong tác phẩm luật nổi tiếng Commentaries on the Laws of England như sau:

“...những người bố mẹ yêu cầu khi ta còn bé bằng để có quyền nhận sự hỗ trợ của ta khi suy nhược tuổi già; những người mẹ mà bằng sự nuôi dưỡng và giáo dục đã giúp con cái thành đạt để trả lại lợi ích nhận được sự hỗ trợ của con cái khi cần”.

Còn cha mẹ thì cũng có “nợ” với con.

## Chuyện Đói, Chuyện Ngồi:

T&#225;c Gi&#7843;: Bác sĩ Nguyễn Ý Đức  
Th&#7913; B&#7843;y, 11 Th&#225;ng 2 N&#259;m 2012 00:07

---

Nếu đầu tiên và quan trọng là cha mẹ có trách nhiệm giúp con phát triển để trở thành người trưởng thành có lý trí và đầy đủ khả năng cũng như các giá trị sống tốt đẹp thì chúng ta nên hành vi có hại do chính chúng ta gây ra. Rồi một hôm chúng ta đứng trước, một tình huống lựa chọn sống chết, một niềm tin tôn giáo cần bạn làm chủ để đưa ra cho linh hồn.

Cha mẹ còn “nên” con cái sống đầy đủ trong việc tôn trọng quy định của họ, ý kiến người khác, tôn trọng pháp luật và sống hành động của mình để chúng ta nói gì thì nói. Trẻ em sống tốt thì lớn lên sống tốt người khác.

Con cái cũng cần được cha mẹ tôn trọng sống riêng tư, chúng ta không được lên thớt, bút ký, không làm cản trở, túi xách tay...

Khi lớn lên, đôi khi con cái cũng hành động “trở lại” chúng ta để chúng ta hiểu chúng ta không quá tốt, họ phải có giá mà có cần chúng ta khích lệ theo lời khen và một niềm vui. Để trẻ lớn lên mà không thấy tình huống trong gia đình thì sau này chúng ta cũng khó mà có tình cảm yêu thương và tâm hồn hoàn hảo.

Nhưng cha mẹ không nên con cái sống đầy đủ và thoải mái, như “Ông bà ơi, gọi các cháu họ chúng con tuấn sau nhé. Chúng con đi vacation”. Hoặc “Con cần mua xe mới, cha mẹ giúp con một nửa nhé”.